

ข่าวหนังสือพิมพ์
ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

- ศาลจำหน่ายคดีนี้ ๑๔ ล. “แม่ค้าหอยทอด” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
- ศาลยกฟ้อง “ศรีสวัสดิ์” ลอกเครื่องหมายการค้า จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ
ไทยโพสต์ ข่าวหุ้น
- ปิดเว็บผิด ก.ม. จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
- จำลองป่วย! เลื่อนอ่านอุทธรณ์ จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

Source : มติชน

Date : 17 พ.ค. 2560

Page : 12

No: 60171300

ศาลจำหน่ายคดีนี้ 14ล. 'แม่ค้าหอยทอด'

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี น.ส.กรรณิกา ธนิกกุล อายุ 50 ปี แม่ค้าขายหอยทอดหน้าวัดดอนเมโนรา ต.ดอนเมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ได้รับหมายเรียกจากศาลแพ่งธนบุรี คดีฐานความผิดสัญญาซื้อขายเรียกใช้หนี้มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท โดยตกเป็นจำเลยร่วมให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น

สำนักงานเลขาธิการและงานประชาสัมพันธ์ศาลแพ่งธนบุรี ได้ออกข่าวศาลแพ่งธนบุรีว่า ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อ โดย น.ส.กรรณิกา ผู้ถูกฟ้องที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจากศาล ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับโจทก์และคดีนี้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ศาลแพ่งธนบุรี นั้น ขอชี้แจงดังนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โจทย์ยื่นฟ้อง น.ส.กรรณิกา เป็นจำเลยที่ 3 ที่ศาลแพ่งธนบุรี ตรวจสอบต่อมาพบว่า มีบุคคลชื่อ กรรณิกา ธนิกกุล ซ้ำกันทั้งชื่อ

และนามสกุล จำนวน 2 คน อีกบุคคลคือ นางกรรณิกา ธนิกกุล อายุ 42 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ หมู่ 3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นบุคคลที่โจทก์ประสงค์ยื่นฟ้องในคดีนี้ แต่โจทก์ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน จึงทำให้ฟ้องผิดตัว ในวันที่ทนายโจทก์มาขอรับรองรายการทะเบียนราษฎร โดยไม่พบรายการเข้าช้อนและไม่ได้ตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้ง จึงเป็นเหตุให้ทนายโจทก์ฟ้องผิดตัว ทั้งนี้ ทางทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องศาลแพ่งธนบุรี และศาลได้มีคำสั่งให้โจทก์ถอนฟ้องคดีนี้ รวมทั้งมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.กรรณิกากล่าวว่า เหมือนถูกหอยรางวัลที่ 1 หลายใบ เพื่อนๆ พ่อค้าแม่ค้าใกล้เคียงต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวนี้

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : ๗ 7 พ.ค. 2560

Page : ๑๐

No :

ศาลยกฟ้อง 'ศรีสวัสดิ์' โลกเครื่องหมายการค้า

ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง คดีบริษัทเงินติดล้อ ฟ้อง "ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์" เลียนแบบเครื่องหมายการค้า ระบุหัดสามารถใช้คำว่า "ศรีสวัสดิ์" ได้ไม่ขัดกฎหมาย เล็งฟ้องกลับหวังกู้ชื่อเสียง


นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด เม็ดเผยว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้องกรณีที่บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัทซีเอฟจี จำกัด) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เลียนแบบเครื่องหมายการค้าบริการ คำว่า "ศรีสวัสดิ์" และใช้รูปรอยประดิษฐ์ในการค้าจนก่อให้เกิดความสับสนของประชาชน นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่บริษัทเงินติดล้อ จำกัด กล่าวหาบริษัทหมดจดไม่เป็นความจริง เพราะจากคำตัดสินของศาลฎีกา บริษัทสามารถใช้คำว่าศรีสวัสดิ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

"ที่ผ่านมามีบริษัทถูกกล่าวหาว่าเอาเครื่องหมายการค้าของบริษัทเงินติดล้อมาใช้โดยผิดกฎหมาย จากคำตัดสิน

ของศาลก็พิสูจน์แล้วว่า เราไม่ผิด ไม่ได้มีพฤติกรรมที่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค เราสามารถใช้คำว่า ศรีสวัสดิ์ได้" นางสาวดวงใจกล่าว

อย่างไรก็ตามขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกำลังหารือและหาแนวทางในการฟ้องกลับบริษัทเงินติดล้อ จำกัด เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีความพยายามนำเสนอข่าวมาโดยตลอดว่าบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าบริการ รวมทั้งมีข่าวออกมาเป็นระยะๆ ว่าจะมีการรื้อถอนปลดป้าย ของบริษัท ซึ่งจากข่าวดังกล่าวทำให้ลูกค้าและคนทั่วไปเกิดความสับสน และทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

นางสาวดวงใจ กล่าวว่าการถูกฟ้องในคดีดังกล่าวและการให้ข่าวฝ่ายเดียวของบริษัทเงินติดล้อ จำกัด ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งบริษัทและรายบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดก็เตรียมที่จะฟ้องกลับด้วย

	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : ไทยรัฐ		
Date : 17 พ.ค. 2560	Page : 19	No :

ปิดเว็บผิดก.ม.: วันที่ 16 พ.ค. นายสุกัทร สุกัทธิเมธอธิตต์ ผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวถึงกรณี ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต มีการขอหมายศาลขอความร่วมมือ ไปที่สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (ISP) ปิดกั้นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย 6,300 URL และ เฟซบุ๊กปิดกั้นไปแล้ว 178 URL. และมีที่ยังสามารถ เข้าถึงได้อยู่ 31 URL ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาลจะเป็น ผู้พิจารณาเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายหรือไม่ หากเข้า เงื่อนไขศาลก็มีคำสั่งให้ปิดกั้นตามคำร้องได้สำหรับ การพิจารณาปิดกั้นนั้นต้องพิจารณาเป็นรายไป เจ้าหน้าที่ต้องนำพยานมาให้ศาลได้ส่วน.

MIC	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์		
Date : 17 พ.ค. 2560	Page : ๓	No :

จำลองป่วย! เลื่อนอ่านอุทธรณ์

รัชดาฯ ๓ ที่ห้องพิจารณา 710 ศาลอาญา อธิบดีเกษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พวม.) บุกรุกทำเนียบรัฐบาลปี 2551 หมายเลขดำ อ.4925/2555 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ ยี่มฟ่อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อายุ 82 ปี, นายสนธิ ลิ้มทองกุล อายุ 69 ปี, นายพิภพ ธงไชย อายุ 71 ปี, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อายุ 67 ปี, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข อายุ 71 ปี อดีตแกนนำ พวม. และนายสุริยะใส กตะศิลา อายุ 44 ปี อดีตผู้อำนวยการงาน พวม. เป็นจำเลยที่ 1-6 ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362, 365

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 พ.ค.51 จำเลยกับพวกได้ปราศรัยชักชวนให้ประชาชนกดดันให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออกจาก

ตำแหน่ง แล้วมิได้ลี้ภัยเข้ามาดูแลที่เนียบรัฐบาล ห้ามข้าราชการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทำลายทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 58 เห็นว่าจำเลยทั้งหกกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 365 และ 83 การกระทำของจำเลยผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษหนักสุดฐานบุกรุกสถานที่ราชการ จำคุกคนละ 3 ปี แต่คำให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยไว้คนละ 2 ปี ต่อมาจำเลยทั้งหกได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้คดี

โดยในวันนี้ (16 พ.ค.) ศาลได้เบิกตัวนายสนธิ จำเลยที่ 2 จากเรือนจำกลางคลองเปรมมาฟังคำพิพากษา เนื่องจากปัจจุบันนายสนธิถูกคุมขังในคดีต้องโทษตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีกระทำผิดความผิดตาม พร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนนายพิภพ, นายสมเกียรติ, นายสมศักดิ์ และนายสุริยะใส จำเลยที่ 3-6

เดินทางมาศาล เนื่องจากได้ประกันตัวไประหว่างอุทธรณ์คดี วงเงินคนละ 200,000 บาท ขณะที่ พล.ต.จำลอง จำเลยที่ 1 ไม่ได้เดินทางมาศาล

เมื่อถึงเวลานัด นายสุวัตร ภัยภัยดี ทนายความได้แถลงพร้อมส่งใบรับรองแพทย์แสดงต่อศาลว่า พล.ต.จำลอง

จำเลยที่ 1 ขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีออกไปก่อน เนื่องจากจำเลยป่วยหนักเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริระ ศาลสอบถามจำเลยที่เหลือแล้วไม่คัดค้าน อนุญาตให้เลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปเป็นวันที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น.